

Số:

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 10 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Chấp thuận E-HSDT và trao Hợp đồng**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Pro Phương Nam.

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-BDT ngày 02/10/2020 của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở ĐBK, xã an toàn khu, thôn ĐBK thuộc Chương trình 135 năm 2020 (bao gồm cả chi phí trực tiếp lớp học), Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư) thông báo:

Chủ đầu tư đã chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu: Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở ĐBK, xã an toàn khu, thôn ĐBK thuộc Chương trình 135 năm 2020, với giá hợp đồng là 2.804.804.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm linh bốn triệu tám trăm linh bốn nghìn đồng chẵn) với thời gian thực hiện Hợp đồng là 120 ngày.

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết Hợp đồng với Chủ đầu tư theo kế hoạch như sau:

- Thời gian hoàn thiện Hợp đồng: ngày 05 tháng 10 năm 2020.
- Thời gian ký kết Hợp đồng: 05 tháng 10 năm 2020; tại địa điểm Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: số 64 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi), gửi kèm theo dự thảo hợp đồng.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện Hợp đồng bằng hình thức đặt cọc hoặc thư bảo lãnh theo Mẫu số 21 Chương VIII của E-HSMT với số tiền 56.096.080 đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu không trăm chín mươi sáu nghìn không trăm tám mươi đồng) và Bảo đảm thực hiện Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng, hai bên ký biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ Hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

theo yêu cầu nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của Nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 05/10/2020 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết Hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT, qbình.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thế Nhân**